

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
โครงการเสวนา เรื่อง “พร้อมหรือไม่ : ความเสมอภาคของแรงงานใน AEC”
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ศูนย์การประชุมรพีภัฏจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จากการที่เศรษฐกิจไทยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก และรวมถึงการคาดการณ์ว่าในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นและต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างชาติให้ได้รับความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายเยี่ยงคนในชาติ ได้เล็งเห็นปัญหาที่ประเทศประสบอยู่จากปัญหาแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้รับการคุ้มครอง ปัญหาการค้ามนุษย์ ตลอดจนปัญหาการสาธารณสุข ภาครัฐจึงเริ่มมีนโยบายให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างถูกต้อง โดยการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังได้รับข้อเรียกร้องจากสมาชิกรัฐสภาประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานต่างชาติอยู่ ซึ่งการดำเนินการต่อประเด็นเหล่านี้ ควรได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย จึงควรสร้างโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นด้านแรงงานต่างชาติ เช่น ภาครัฐผู้ออกกฎหมายและบังคับใช้ เจ้าของสถานประกอบการ เอกชน องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย

ในวาระนี้ คณะอนุกรรมการด้านแรงงาน การศึกษา วิทยาศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อประเด็นด้านแรงงาน จึงจัดโครงการเสวนา เรื่อง “พร้อมหรือไม่ : ความเสมอภาคของแรงงานใน AEC” โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมรพีภัฏจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การเสวนา เรื่อง “พร้อมหรือไม่ : ความเสมอภาคของแรงงานใน AEC” มุ่งสร้างโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากลาว กัมพูชาและพม่า ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบความพร้อมของไทยต่อประเด็นด้านแรงงานต่างชาติและการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในการให้ความเสมอภาคแก่แรงงานต่างชาติ และรวมไปถึงเป็นเวทีเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการจ้างแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่นกัน

ในกิจกรรมการเสวนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากวิทยากรและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านแรงงาน อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตลอดจนภาคส่วนอื่นๆ เช่น สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ดำเนินรายการเสวนาโดย นายชวลิต อาคมธน และ นายทวิกิจ จตุรเจริญคุณ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านแรงงาน การศึกษา วิทยาศาสตร์ โทร. ๐๒ ๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๖๒ , ๓๑๕๙ โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๑๕๔ , ๐๒ ๓๕๗ ๓๑๕๗ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน